

พวกเราส่วนใหญ่พยายามแล้ว พยายามอีกที่จะทำความดีต่างๆ นานา แต่ถึงอย่างนั้นความดีเหล่านั้นก็ไม่ได้ช่วยให้เรารอดพ้นจากการถูกลงโทษได้ เพราะ “มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรา” (ทิตัส 3:5) คุณสามารถรับพระกรุณาชำระคำบาปของพระเยซูคริสต์นี้ได้ด้วยการยอมกลับใจสำนึกผิด และรับพระเยซูคริสต์ไว้ด้วยความเชื่อมั่นภายในจิตใจ

เมื่อคุณทำอย่างนี้ พระเยซูจะประทับอยู่ภายในใจคุณ และจะทรงเป็นเพื่อนเป็นสหายเลิศที่จะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย” (ฮีบรู 13:5) พระองค์จะทรงห่วงใยและอยู่กับคุณเมื่อคุณต้องเผชิญภาวะวิกฤติ และเมื่อคุณจากโลกนี้ไป คุณจะได้อยู่กับพระองค์ในสวรรค์ ถ้าพระเยซูคริสต์ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อชดใช้คำบาปต่างๆ ของคุณจนหมดสิ้นแล้วอย่างนี้ คุณก็แน่ใจได้เลยว่า พระองค์ทรงเป็นสหายเลิศของคุณที่จะหาที่ไหนอีกไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ

ตุ้ ปณ. 1117, ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10211

สหายเลิศ

คุณเคยรู้สึกอยากมีเพื่อนสักคนหนึ่งใหม่ที่เขาอยู่กับคุณสนิทกันยิ่งกว่าญาติพี่น้องคลานตามกันมา เป็นคนที่คุณมั่นใจได้ว่าจะรักคุณ ไปจนตาย เป็นคนที่ไม่ทอดทิ้งหรือทำให้คุณผิดหวัง รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณแต่ก็ยังคงรักและโอบอ้อมช่วยเหลือคุณทุกครั้งที่คุณทำสิ่งทีคนอื่นๆ ให้อภัยคุณไม่ได้และเป็นคนที่บอกคุณว่า “จงละความกระวนกระวายไว้กับเรา เพราะเรารักห่วงใยท่าน” (1 เปโตร 5:7) ผมอยากเล่าเรื่องของพระองค์ผู้นั้นให้คุณฟัง พระองค์ผู้ทรงเป็นสหายเลิศของผมและทรงปรารถนาที่จะเป็นสหายของคุณเช่นเดียวกัน



พระองค์ผู้เสด็จมาในโลกด้วยเหตุผลเพียงข้อเดียวเท่านั้นคือ เพื่อทรงตาย

แทนคุณและผม ทำไมพระองค์ถึงต้องทรงทำ
อย่างนั้น ก็เพื่อให้เรามีทางรอดพ้นจากการ
ถูกลงโทษยังไร้อะไร โทษอะไรนะหรือ?

คุณเคยพยายามปฏิบัติกฎเกณฑ์บาง
อย่างแล้วพบว่า ทำไม่ได้บ้างหรือเปล่า เช่น
คุณอาจถูกตำรวจปรับเพราะบังเอิญทำผิดกฎ
จราจร แล้วถ้าเกิดคุณไม่มีเงินจ่ายค่าปรับละ
อาจมีคนใจดีมีเมตตาสักคนหนึ่งช่วยจ่ายค่า
ปรับแทนให้ก็ได้ แล้วบัญญัติข้อห้ามคำสอน
ต่างๆทางศาสนาละครับ คุณเคยรักษาไว้ได้
สม่ำเสมอไหม ไม่ได้ใช่ไหมครับ ผมเองก็
เหมือนกัน “บาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาติ”
(1 ยอห์น 3:4) และ “ค่าจ้างของความบาป
คือความตาย” (โรม 6:23) ซึ่งเป็นความตาย
ฝ่ายเนื้อหนัง และเป็นการถูกทิ้งลงในบึงไฟที่
เรียกกันว่า นรก ดังนั้นสิ่งที่เราต้องจ่ายเพื่อ
ชดเชยบาปของเราคือ การตกนรกนิรันดร์
แต่เพราะเรามีพระองค์ผู้หนึ่งที่ทรงจ่ายค่าชด
เชยบาปนั้นแทนเราแล้ว ดังนั้นเราจึงไม่ต้อง
จ่ายชดเชยค่าบาปของเราเอง

พระเยซูคริสต์ทรงหลังพระโลหิตและ
ทรงตายบนกางเขนเพื่อคุณแล้ว พระองค์ผู้ไม่
เคยมีความผิดบาปอะไรเลยทรงยอมรับสภาพ
คนบาปเพื่อเรา “ด้วยว่าพระคริสต์ก็ได้
สิ้นพระชนม์ครั้งเดียวเท่านั้น เพราะความ
ผิดบาป คือ พระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่

ชอบธรรม เพื่อจะได้ทรงนำเราทั้งหลายไป
ถึงพระเจ้า พระองค์จึงสิ้นพระชนม์ฝ่ายกาย
แต่ฝ่ายวิญญาณทรงคืนพระชนม์” (1 เปโตร
3:18) พระองค์ผู้ไม่ทรงมีบาป ทรงตายเพื่อ
คนที่มีความผิดบาปอย่างคุณกับผม และ
พระองค์ได้ทรงจ่ายชดเชยหนี้บาปให้เรา
เรียบร้อยแล้ว เราจึงสามารถอยู่ร่วมกับ
พระองค์ในสวรรค์ตลอดไปได้ สิ่งที่ทรงทำนี้
พระองค์ได้ทรงทำให้โดยไม่มีหวังอะไร
ตอบแทน ทรงมอบให้เป็นของขวัญแก่คุณ

คุณรู้สึกเหนื่อยล้ากับการพยายาม
ทำตัวให้เป็นคนดี แต่รู้สึกว่าจะมองไม่
เห็นความหวังอยู่หรือเปล่า คุณรู้สึกว่าการที่
คุณแบกอยู่นั้นมันเกินกำลังที่จะแบกไว้
หรือเปล่า พระเยซูตรัสว่า “บรรดาผู้ทำงาน
เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา
และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข”
(มัทธิว 11:28) คุณปรารถนาที่จะให้ตัวเอง
เป็นอิสระจากความบาปที่คุณแบกไว้อยู่
หรือเปล่า พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “และท่าน
ทั้งหลายจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่าน
ทั้งหลายเป็นไท” (ยอห์น 8:32) ตอนนี้คุณ
อาจจะเกิดคำถามขึ้นแล้วใช่ไหมว่า “แล้วเรา
จะหาทางหลุดพ้นจากภาระที่แบกอยู่นี้ได้
อย่างไร”